
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  ๒๕65 

วันที่  26 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 

*************************** 
ผู้มาประชุม  จำนวน  14  คน 
 

ลำดบัท่ี ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน ประธานสภา อบต. ชัยชนะ  นารถสูงเนิน  
2. นางยุพยงค ์ ไฝเพชร รองประธานสภา อบต. ยุพยงค์  ไฝเพชร  
3. นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 จีระศักดิ ์ ประทุมศรี  
4. นายมนตรี  ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 มนตรี  ศาสตร์ดำรง  
5. นางแสงตวัน  พูนกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 แสงตวัน  พูนกลาง  
6. ร.ต.อ.พรพงษ์  มั่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 - ลา -  
7. นายพนอ  เพ็ชรจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 พนอ  เพ็ชรจันทึก  
8. นายสุวิท  โขงจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สุวิท  โขงจันทึก  
9. นางฐิติมน  ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ฐิติมน  ฉัยยา  

10. นายปิยพงษ ์ หน้าจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  
11. นายสมาน  ญาติจันทึก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่11 สมาน  ญาติจันทึก  
12. นางวราภรณ์  สมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วราภรณ์  สมบูรณ์  
13. นายวีระ  เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 นายวีระ  เถาะสูงเนิน  
14. นายนิพนธ์  หนูกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 นิพนธ์  หนูกระโทก  
15. นายมนตรี  พันธมาสน์ เลขานุการสภา อบต. มนตรี  พันธมาสน์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  9  คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นางสาวมลิวรรณ์   เกียจันทึก นายก อบต.ลาดบัวขาว มลิวรรณ์   เกียจันทึก  
2. นายณัฐพงศ์  สาสูงเนิน รองนายก อบต.ลาดบัวขาว ณัฐพงศ ์ สาสูงเนิน  
3. นายนทีกานต์  สุรสัมฤทธิ์ รองนายก อบต.ลาดบัวขาว - ไม่มา -  
4. นายสรพงษ์  ชิดพลกรัง เลขาฯ นายก อบต.ลาดบัวขาว สรพงษ์  ชิดพลกรัง  
5. นางสาวจินตนา  อรปรียากุล รองปลัด อบต.ลาดบัวขาว จินตนา  อรปรียากุล  
6. นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ หวัหน้าสำนักปลัดฯ กฤษณ์ตพัิช  เดชวรรณ  
7. นางสาวรัชดาพร  คำพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง - ไม่มา -  
8. นายธีรพล  จันทโรทัย ผู้อำนวยการกองช่าง ธีรพล  จันทโรทัย  
9. นางวาริน  แสนสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ - ไม่มา -  

10. นางสาวมยุรี  ศรีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี - ไม่มา -  
11. จ.ส.ต.ฉัตรชัย   อุธานี หวัหน้าฝ่ายป้องกันฯ ฉัตรชัย  อุธานี  
12. ส.อ.เสถียร   ลีส ี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ เสถียร  ลีส ี  
13 นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ เพ็ญศร ี วังทรายทอง  
14. นางสมคิด  สุขนาคินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ - ไม่มา -  
15. นางกัลยารัตน์  รักษ์จันทึก นักวิชาการศึกษา - ไม่มา -  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวครบองค์ประชุมแล้ว  นายมนตรี พันธมาสน์  ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการเปิดการประชุมสภาฯ ในลำดับต่อไป  

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำกล่าวสวดมนต์เสร็จ  และได้ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 

ประจำปี 2565 เรียนท่านนายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา อบต.,ปลัด 
อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันนี้ วันที่  26 
กันยายน 2565 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้มกีารประชุมสภาองค์การบริหาร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) ส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   เมื่อวันที่ 

15  สิงหาคม  2565 ไปแล้วนั้น ผมได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ให้กับ
สมาชิกฯ ทุกท่านพร้อมระเบียบวาระการประชุมไปแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้อ่านทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง หากเห็นว่า
รายงานการประชุมไม่ถูกต้อง ตก หล่น จะได้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง เชิญ
สมาชิกฯ ครับ 

ที่ประชุม ไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวนี้แต่
อย่างใด 

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภา 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 

2565 เมือ่วันที่ 15 สิงหาคม  2565 ขอมติที่ประชุม ครบั 

มติทีป่ระชุม - รบัรอง  9 เสียง 
 - ไม่รับรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ทีค่ณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       
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หัวหน้าสำนักปลัด เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษณ์ติพัช    

เดชวรรณ  หัวหน้าสำนักปลัด กระผมขอชี้แจงญัตติเรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน (กรณีสิ้นสุดระยะเวลากันเงิน)   

 1. เรื่องเดิม 
    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 338,000.- บาท โดยแยกเป็นประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ หน้า 20/122 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมชุด
ควบคุมห้องประชุม จำนวน 1 ชุดๆ 100,000 บาท และประเภทครุภัณฑ์เครื่อง
เสียงห้องประชุม หน้า 22/122 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม 
จำนวน  1 ชุ ดๆละ 100,000 บ าท   ซึ่ ง ไม่ ส ามารถดำเนิ นการได้ทั นสิ้ น
ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จึ งได้ขออนุมัติกัน เงินไว้ เบิ กเหลื่อมปี ไว้  แต่ ใน
งบประมาณ 2565 ซ่ึงก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้  

 2. ข้อเท็จจริง 
    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่

สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖5 เนื่องจากการจัดหา
พัสดุบางรายการต้องทำการตรวจสอบและขั้นตอนในการดำเนินการเป็นเวลานาน 
ประกอบกับการซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องประชุมยังไม่ได้ดำเนินการจึงไม่อาจจัดหา
พัสดุได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 จึงขออนุมัติ รายละเอียดดังนี้ 

2.1 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์                   ตั้งไว้     200,000.-  บาท   
   2.1.1 ระบบไฟห้องประชุม         จำนวน  100,000.-  บาท 
   2.1.2 เครื่องเสียงห้องประชุม              จำนวน  100,000.-  บาท 

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 3.  ระเบียบ/กฎหมาย 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.๒๕61 

     “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำ เป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำ เป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 
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     “ข้อ ๓6 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลือจ่ายอยู่ 
และได้มีการกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัย
งบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอกันเงิน หรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินไว้” 
4.  ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 

เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖4 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม  ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่อาจวางฏีกา
กันเงินตามแบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดก่อนสามสิบวันทำการได้ 
จึงมีเหตุผลอันสมควร อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ในวันที่  ๓๐ กันยายน  
๒๕๖6  และเห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในปีถัดไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๕9 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓6 ต่อไป จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการตอ่ไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)       

ผอ.กองช่าง เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย  

ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ตามรายละเอียดดังนี้ 
๑.ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖4  กรณียังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน 

    -ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค)  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบกับการ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน ตามสภา อบต.ลาดบัวขาว  ในประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันที่ 28 กันยายน  ๒๕๖4  ตามรายละเอียดโครงการ  ดังนี้   

1.1 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านลาดบัวขาว  
หมู่ที่ 2  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  200,000 .- บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านลาดบัวขาว  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย   รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ 
อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561 -256๕)  
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3) หน้า  35  ลำดับที่  10 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  ปรากฏในหน้า 102/122 
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2. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะแบก   หมู่ที่ 5  ต.
ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  500,000 .- บาท   
ดำเนินการ   ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะแบก   ขนาดกว้าง 5.00  
เมตร  ยาว  12.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย   รายละเอียดต่างๆ ตามแบบ
รูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561 -256๕)  หน้า 63  ลำดับที่   105 ตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  ปรากฏในหน้า 102/122 

3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ประจำหมู่บ้าน  บ้านโนนนา  หมู่ที่  
8   ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  110,000 .- บาท  
ดำเนินการ  ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ประจำหมู่บ้าน  บ้านโนนนา  ขนาดกว้าง  
2.00  เมตร  ยาว  4.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  8.00  ตร.ม  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย  รายละเอียดต่างๆ ตาม
แบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-256๕)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3) หน้า 10  
ลำดับที่  33 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  ปรากฏใน
หน้า 103/122 

4. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายในที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว  
อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  250,000 .- บาท  
ดำเนินการ   ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายใน ที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว ขนาด
กว้าง  2.00  เมตร  ยาว  4.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน  1 ป้าย รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.
ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-256๕)  เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3) หน้า 10  ลำดับที่  34 ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  ปรากฏในหน้า 103/122 

5.โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  จำนวน  100,000 บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ 
(ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จำนวน  1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-256๕)  ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  ปรากฏในหน้า 103/122 

รวมจำนวนโครงการ  5  โครงการ   เป็นจำนวนเงิน  1,160,๐๐๐  บาท 
1.2 ตามแผนอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านซับสมบูรณ์   หมู่ที่  14  

ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา   จำนวน  721,000 .- บาท  
ดำเนินการ  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับสมบูรณ์  ด้วยระบบพลังงานโซ
ล่าเซลล์  แบบถังแชมเปญขนาดความจุ  12.00  ลบ.ม.  สูง  12.00 เมตร  
พร้อมขุดเจาะน้ำบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน  1 ป้าย  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.
ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม/
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เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ลำดับที่ 13 หน้า 13  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  ปรากฏในหน้า 109/122 

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านลาดบัวขาว  หมู่ที่   2  
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา  จำนวน  520,000 .-บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลาดบัวขาว  ด้วยระบบพลังงานโซ
ล่าเซลล์  แบบถังแชมเปญขนาดความจุ  12.00 ลบ.ม.  สูง  12.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูป 
และรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ลำดับที่  10 หน้า 13  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  ปรากฏในหน้า 
109/122 

รวมจำนวนโครงการ  2  โครงการ   เป็นจำนวนเงิน  1,241,๐๐๐  บาท 
1.3 ตามแผนอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   ตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน  เพ่ือป้องกันน้ำไหลปะทะกับผนัง
อาคาร ที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  450,000  
บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างกำแพงกันดิน เพ่ือป้องกันน้ำไหลปะทะกับผนังอาคาร ที่ทำ
การ อบต.ลาดบัวขาว  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.5 ปร.5) ที่  
อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-256๕)  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ. 2564   

          2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ที่ทำการ อบต.ลาดบัวขาว  อ.สี
คิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  172,000  บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ที่ทำการ อบต.ลาด
บัวขาว  มีความยาวรวม  49.00 เมตร รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ 
(ปร.5 ปร.5) ที่  อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน ๑ 
ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-256๕)  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  

     3.โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านคลองตะแบก  หมู่ที่ 5 
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา จำนวน  500,000  บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านคลองตะแบก  ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  96.0๐ ตร.ม 
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน ๑ ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
(พ.ศ.2561-256๕)  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564   

รวมจำนวนโครงการ  3  โครงการ   เป็นจำนวนเงิน  1,122,๐๐๐  บาท 
โดยอาศัยอำนาจว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับ

เงินการเบิกจ่ายเงินการ   ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑   



-7- 
 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว   หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทำให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม
ตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน
แล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมี
เงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น เงินสะสม” ขอบคุณครับ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นายจีระศักดิ์ ประทุมศรี เขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามความเห็นชอบเรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลา 
(นายชยัชนะ นารถสูงเนิน)      เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ครับ...

ถ้าไม่มี กระผมจะขอมตทิี่ประชุม 

มติทีป่ระชุม - รบัรอง  11 เสียง 
 - ไม่รบัรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   1 เสียง 

5.2 เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 ไว้เบิกเหลื่อมปี  
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ  
(นายชยัชนะ นารถสูงเนิน)      

ผอ.กองช่าง เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย  

ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 ไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  เพ่ือ
เบิกจ่ายชำระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาหรือใช้จ่ายตามโครงการให้แล้ วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังนี้   
1.ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 ไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน  

1.1 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ  ดังนี้ 

1. โครงการต่อเติมห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำ ศพด.คลอง
ตะแบก  ต.ลาดบัวขาว   อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  300,000 .- บาท  
ดำเนินการ   ทำการต่อเติมห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำ ศพด.คลองตะแบก  
มีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.  
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ  (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย ตามแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 87 
หน้า 23 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏใน
หน้า 82/97 

รวมจำนวนโครงการ  1  โครงการ   เป็นจำนวนเงิน  300,๐๐๐  บาท 
1.2 ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างเทพ้ืน คสล.สนามเด็กเล่น ศพด.ลาดบัวขาว  ต.ลาด

บัวขาว   อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  122,000 .- บาท  
ดำเนินการ   ทำการก่อสร้างเทพ้ืน คสล.สนามเด็กเล่น ศพด.ลาดบัวขาว   มีขนาด
กว้าง  12.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร รายละเอียดต่างๆ 
ตามแบบรูปและรายการ  (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)  ลำดับที่ 86 หน้า 23 ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 88/97 

2.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายบ้าน
นายทวี – บ้านนางยุพา  บ้านซับสมบูรณ์   หมู่ที่  14  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว     
จ.นครราชสีมา   จำนวน  26,000 .- บาท  
ดำเนินการ  ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก   จำนวน  1 บ่อ  
พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายบ้าน นายทวี – บ้านนางยุพา  ขนาดกว้าง  0.90 
เมตร  ยาว 27.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  
24.30 ตร.ม. รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5)  ที่ อบต.
ลาดบัวขาว  กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 71 หน้า 9 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 88/97 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านยายจำรัส-บ้านนาง
ลำดวน  บ้านโนนนา  หมู่ที่  8  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา  จำนวน   
215,000 .-บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านยายจำรัส - บ้านนางลำดวน  
บ้านโนนนา  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว 47.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 40 หน้า 12 ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 88/97 

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ต่อจากของเดิมแยกสวนมงคลกุล-
สี่แยกกลางบ้าน  บ้านหนองบัว หมู่ที่  1  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา  
จำนวน   1,300,000 .-บาท 
ดำเนินการ  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ต่อจากของเดิมแยกสวนมงคลกุล -สี่แยก
กลางบ้าน บ้านหนองบัว ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  284.00  เมตร  พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก  รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ 
อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด พร้อมติดตั้ งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) 
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ลำดับที่ 2 หน้า 3 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  
ปรากฏในหน้า 89/97 

5. โครงการก่อสร้างอาคารสวนสุขภาพ บ้านโนนแต้   หมู่ที่ 7  ต.ลาด
บัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา จำนวน  650,000 .- บาท   
ดำเนินการ   ก่อสร้างอาคารสวนสุขภาพ บ้านโนนแต้   ขนาดกว้าง 9.00  เมตร 
ยาว 16.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่  น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. รายละเอียด
ต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 37 หน้า 11 ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 89/97 

6. โครงการต่อเติมโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น (ต่อจากของเดิม)  
บ้านซับสมบูรณ์   หมู่ที่  14 ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  
200,000 .- บาท   
ดำเนินการ   ทำการต่อเติมโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น (ต่อจากของเดิม)  บ้าน
ซับสมบูรณ์   ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดต่างๆ ตาม
แบบรูปและรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-
2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 73 หน้า 20 ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 89/97 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านโนนนา  หมู่
ที่ 8  ต.ลาดบัวขาว   อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  จำนวน  450,000 .- บาท  
ดำเนินการ   ทำการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านโนนนา  
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ   (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1 ป้าย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ลำดับที่ 44 
หน้า 13 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏใน
หน้า 90/97 

8. โครงการเปลี่ยนหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านเลิศสวัสดิ์ หมู่ที่ 
12  ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  จำนวน  261,000 .-บาท    
ดำเนินการ  ทำการเปลี่ยนหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเลิศสวัสดิ์ จาก (เดิม) 
ชนิดถังแชมเปญ แบบทรงลูกบอล  เปลี่ยนเป็นชนิดถังแชมเปญ  ขนาดความจุ 
12.00 ลบ.ม. สูง 12.00 เมตร พร้อมติดตั้ง รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและ
รายการ  (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้ าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  (พ .ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม/เปลี่ ยนแปลง (ฉบับที่  7) ลำดับที่  94 หน้ า 24 ตามข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565  ปรากฏในหน้า 90/97 

รวมจำนวนโครงการ  8  โครงการ   เป็นจำนวนเงิน  3,224,๐๐๐  บาท 
ซึ่งรวมจำนวนโครงการที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงิน

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  10 โครงการ  
เป็นจำนวนเงิน  3,523,๐00 บาท   และ รวมจำนวนโครงการทั้งหมดที่ขออนุมัติ
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กันเงินงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อ
หนี้ผูกพัน  จำนวน  9 โครงการ  เป็นจำนวนเงิน  3,524,0๐๐ บาท 

โดยอาศัยอำนาจว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงินการ   ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑   

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว   หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทำให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม
ตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน
แล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมี
เงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น เงินสะสม” ขอบคุณครับ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 นายมนตรี ศาสตร์ดำรง เข้ามาร่วมประชุมเพ่ิม) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามความเห็นชอบเรื่อง ขอกันเงินงบประมาณ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 ไว้เบิกเหลื่อมปี  กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันหรือไม่

ครบั...ถ้าไมมี่ กระผมจะขอมตทิี่ประชุม 

มติทีป่ระชุม - รบัรอง  12 เสียง 
 - ไม่รับรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   1 เสียง 

5.3 เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ  
(นายชยัชนะ นารถสูงเนิน)     

ผอ.กองช่าง เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายธรีพล จนัทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย  

ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้าง งบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ตามรายละเอียดดังนี้   

1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านอุดมทรัพย์พัฒนา -บ้านซับ
ตะเคียน  บ้านซับตะเคียน  หมู่ที่ 13  รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่  ๔3/๒๕๖
5  ลงวันที่  2 มิถุนายน  ๒๕๖5 งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน 1,820,000 
บาท 
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เนื่องด้วย องค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  มีความจำเป็นต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง แบบรูปรายการและรายการ (ปร.4 ปร.5) ของโครงการดังกล่าว  
รายละเอียดดังนี้  

1.เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดด้านการพิมพ์รายการวัสดุ ก่อสร้างของ ผู้
ประมาณราคา และผู้เขียนแบบ (เดิม) ตาม แบบ ปร.4 ปร.5 ในส่วนของงาน
ยกระดับบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน  116 บ่อ  รายการที่ 1 (งาน เหล็ก L 50 x50x 
6 มม.)    

จึงทำให้รายการประกอบรายละเอียดของโครงการดังกล่าว  ไม่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ตามรูปแบบสัญญาจ้าง ที่ อบต.ลาดบัวขาว  กำหนดไว้  จึงจำเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ แผ่นที่ 07/09 และรายการ (ปร.4 ปร.5) ที่ 
อบต.ลาดบัวขาว กำหนดใหม่  ตามรายการที่ 1 เหล็กฉาก ขนาด  25x25x5 มม. 
จำนวน 116 บ่อ  

2.สืบเนื่องจาก ข้อที่ 1 เกิดความผิดพลาดในด้านการสำรวจพ้ืนที่ก่อสร้าง 
เพราะ ครั้งตอนสำรวจ  ออกแบบ ประมาณการ พ้ืนที่ก่อสร้างดังกล่าว ยังไม่มีการ
ดำเนินงานก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร จึงทำให้พ้ืนที่
ก่อสร้างในโครงการปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนจากเดิมที่สำรวจ ออกแบบ 
ประมาณการไว้  จึงมีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงที่ทำให้
ลักษณะปริมาณงานเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ้ืนที่ก่อสร้างหน้างาน
จริง  (จากเดิม) ดำเนินการ   โดยการปรับปรุง ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต จำนวน 5 ช่วง  ดังนี้ ช่วงที่ 1 กว้าง  6.10 เมตร ยาว 360.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.๐5  เมตร  ช่วงที่  2 กว้าง  5.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.๐5  เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง  4.00 เมตร ยาว 7.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.๐5  
เมตร  ช่วงที่  4 กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 267.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.๐5  เมตร              
ช่วงที่  5 กว้าง  6.00 เมตร  ยาว 96.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.๐5  เมตร  หรือ
มี พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมทั้ ง 5 ช่วง ไม่น้อยกว่า 5,945.00 ตร.ม  
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ  (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จำนวน  ๑ ป้าย  (แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น )  
ดำเนินการ โดยการปรับปรุง ถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน 7 
ช่วง  ดังนี้  ช่วงที่ 1 กว้าง  6.30   เมตร  ยาว 69.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.๐5  
เมตร  ช่วงที่  2 กว้าง  6.50 เมตร  ยาว  81.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.๐5  
เมตร  ช่วงที่  3 กว้าง  6.30 เมตร  ยาว  210.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.๐5  
เมตร   ช่วงที่  4 กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 375.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.๐5  
เมตร ช่วงที่  5 กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 7.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.๐5  เมตร 
ช่วงที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 267.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.๐5  เมตร  ช่วงที่ 
7 กว้าง 6.00 เมตร  ยาว  105.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.๐5  เมตร   หรือมี
พ้ืนที่ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมทั้ ง 7 ช่วง ไม่น้อยกว่า 6 ,086.00 ตร.ม  
รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ  (ปร.4 ปร.5) ที่ อบต.ลาดบัวขาว  
กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จำนวน  ๑ ป้าย   และงบประมาณคงเดิม 

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การทำสัญญา มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  ตามวรรคสอง  การแก้ไขสัญญาหรือ
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ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน 
หรือเพ่ิมหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกัน
ไป  ประกอบกับ  โดยอาศัยอำนาจว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด 4 การโอน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามความเห็นชอบเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)   คำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้าง 
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หรือไม่ครับ...
ถ้าไม่มี กระผมจะขอมตทิี่ประชุม 

มติทีป่ระชุม - รบัรอง  11 เสียง 
 - ไม่รับรอง    -  เสียง 
 - งดออกเสียง   2 เสียง 

ประธานสภาฯ     ก่อนที่เราจะประชุมวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     กลางวันครับ และเชิญสมาชิกเข้าประชุมพรอ้มกัน เวลา 13.00 ครับ 

พัก รับประทานอาหารกลางวัน  12.00 – 13.00  น. 

เปิดประชุม (ต่อ) เวลา  13.00  น. 

ประธานสภาฯ ครับ  เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ  ยังอยู่กนัครบหรอืไม่ครับ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) 

เลขานุการสภาฯ   สมาชิกฯ ทุกท่านเข้าประชุมครบทกุคนแล้วครับ เชิญประธานสภาฯ เริ่มประชุมใน 
(นายมนตรี  พันธมาสน์) ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที ่ 6  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านสมาชิกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     หมู่ 15 ครับ 
สมาชิกฯหมู่ 15 เรียนท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต., 
(นายวีระ เถาะสูงเนิน)      ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

กระผม นายวีระ เถาะสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 กระผมขอปรึกษา เรื่อง
ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้เส้นทางไปโรงนมถนนเละ 
เลยอยากจะขอหินคลุกไปถมพ้ืนถนนที่เป็นปัญหาในช่วงนี้จะได้หรือไม่ครับ และอีก
หนึ่งปัญหาคือเรื่องน้ำท่วมขังในเส้นทางที่จะออกไปด่านชั่ง กระผมจึงอยากให้ทาง 
อบต. นั้นได้นำเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำจะได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านผู้อำนวยการ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     กองช่าง 
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ผอ.กองช่าง เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย  

ผู้อำนวยการกองช่าง จากที่ท่านสมาชิกหมู่ 15 ได้สอบถามมา ในส่วนของความ
เดือดร้อนที่เกี่ยวกับถนน และ น้ำท่วมขัง  ในส่วนนี้กระผมจึงขอรบกวนท่านสมาชิก
ทำหนังสือเข้ามาเพ่ือขอ สนับสนุนถนนหินคลุก และภาพถ่าย จุดที่เกิดปัญหา เพ่ือ
ดำเนินการเบิกจ่ายในเรื่องของหินคลุก ส่วนในเรื่องน้ำท่วมขัง ทางกองช่างจะ
ช่วยกันประสานกับทางฝ่ายป้องกันฯ เพ่ือนำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำ ณ จุดที่เกิด
ปัญหา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ … เชิญท่านหัวหน้า 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     สำนักปลัด 

หัวหน้าสำนักปลัด เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษณ์ติพัช    

เดชวรรณ  หัวหน้าสำนักปลัด กระผมขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมในเรื่องของการ
สูบน้ำ ปัญหาน้ำท่วมนั้นจากที่เกิดปัญหาในทุกปี พ้ืนที่ที่มักจะเกิดปัญหาขึ้นเป็น
พ้ืนที่ที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เพราะไม่มีที่ระบายน้ำ ไม่มีทาง
ให้น้ำไหลออก และปัญหาไม่ได้เกิดจากการที่ทาง อบต.ไปสร้างถนนหรือสิ่งก่อสร้าง
ทับหรือกันทางน้ำไหล จนทำให้เกิดน้ำท่วม แต่เพราะเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแอ่งกระทะ 
และถ้าจะสูบน้ำและประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกทุกวันเนื่องจากพายุเข้า ทำให้การ
สูบน้ำในพ้ืนที่ที่เป็นแอ่งกระทะไม่ประสบผลดี ซึ่งในตอนนี้เรื่องการวางท่อเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังนั้นผ่านการเห็นชอบจากสภาฯเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่เรื่อง
การก่อสร้างเพียงเท่านั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านสมาชิกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     หมู่ 2 ครบั 
สมาชิกฯหมู่ 2 เรียนท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต., 
(นายมนตรี ศาสตร์ดำรง)     ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

กระผม นายมนตรี ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 กระผมขอสอบถาม
เรื่องแนวทางการช่วยเหลือ ซึ่งกระผมได้รับทราบปัญหาจากชาวบ้านในหมู่ 2 มา 
ตรงคุ้มบ้านโนนโค้ง มีปัญหาตรงทางรอดใต้ทางรถไฟ การจราจรลำบาก ชาวบ้ าน
จึงได้ขอหินคลุก 5 คิว เพ่ือที่จะไปเสริมตรงแนว เพ่ือที่จะให้รถยนต์คันเล็กเช่น รถ
เก๋ง และ รถกระบะ สามารถขับรอดผ่านไปได้ แต่ในเบื้องต้นกระผมได้ดำเนิน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนำหินคลุกเข้าไปลงก่อน แต่ปัญหายังไม่จบชาวบ้านจึง
ได้ขอหินคลุก  5  คิว กระผมจึงอยากจะขอรบกวนทางผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านผู้อำนวยการ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     กองช่าง 

ผอ.กองช่าง เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย  

ผู้อำนวยการกองช่าง จากที่ท่านสมาชิกหมู่ 2 ได้สอบถามมา ถ้าเป็นในกรณีที่เป็น
ส่วนของหน่วยงานอ่ืนอย่างเช่น รถไฟ หรือ มอเตอร์เวย์ การที่  อบต. จะนำ
งบประมาณไปลง ก็จะขึ้นอยู่กับทางฝ่ายผู้บริหารสั่งการให้ทางกองช่างดำเนินการ
จึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าในเบื้องต้นกระผมจะเข้าไปประสานกับทาง



-14- 
 

อิตาเลี่ยนไทยไว้ เพื่อจะประสานขอหินคลุกมาลง และจะลงไปดำเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาบริเวณรถไฟ เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านเลขานายกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      
เลขานายกฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายสรพงษ์  ชิดพลกรัง) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสรพงษ์        

ชิดพลกรัง เลขานายก อบต.ลาดบัวขาว ในเรื่องของใต้ทางรถไฟ ทางคณะผู้บริหาร
มีแนวทางที่จะขอความช่วยเหลือจากทางอิตาเลี่ยนไทย และ ทางคณะผู้บริหารจะ
ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กับทางอิตาเลี่ยนไทย และ เรื่องปัญหาของท่าน
สมาชิกฯ หมู่ 2 ให้ท่านได้ถ่ายรูปจุดที่เกิดปัญหา และ ทางท่านนายกฯจะออก
หนังสือผ่านทางกองช่าง เพ่ือที่จะขอความอนุเคราะห์ และไม่ใช่แค่หมู่ 2 นะครับ 
ทุกหมู่บ้านนะครับถ้าหมู่ไหนเกิดปัญหาขึ้น ให้ท่านสมาชิกฯได้ถ่ายรูปจุดที่เกิด
ปัญหา เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านสมาชิกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     หมู่ 8 ครบั 
สมาชิกฯหมู่ 8 เรียนท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต., 
(นางฐิติมน ฉัยยา)            ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      

ดิฉัน นางฐิติมน  ฉัยยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 จากปัญหาที่ทางอิตาเลี่ยนไทย 
ได้สร้างถนนขวางทางน้ำ จนเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และดิฉันเคยได้แจ้งปัญหาเรื่อง
น้ำท่วมขังไปทางกองช่าง และ ทางอิตาเลี่ยนไทยแล้ว และได้แก้ปัญหาโดยการ 
เกลี่ยหน้าดิน แต่ปัญหาก็เกิดอยู่เหมือนเดิม ทั้งนี้อยากจะขอประสานกับทาง ผอ.
กองช่าง ช่วยติดต่อประสานกับทางอิตาเลี่ยนไทย เพ่ือให้ช่วยนำรถแม็คโครไปช่วย
ตัก หรือ โกย ดินออก เพ่ือเปิดทางให้น้ำไหล ขอบคุณคะ่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านเลขาสภาฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      
เลขาสภาฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายมนตรี พันธมาสน์) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน กระผมนายมนตรี        

พันธมาสน์  เลขาสภา อบต.ลาดบัวขาว กระผมจะขอแนะนำแนวทางปฏิบัติ ใน
กรณีที่เกิดความเดือดร้อนขึ้นในชุมชนของเราสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการรับคำร้อง
จากชาวบ้าน และ ดำเนินการเก็บภาพถ่าย ณ จุดที่เกิดปัญหาความเดือดร้อน และ
มายื่นคำร้องที่ อบต. ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำวิธีการต่อไป ซึ่งเป็นหน้าทีข่อง
ท่านสมาชิกฯ และส่วนการแก้ไขเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.จะเข้าไป แก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็ว และในกรณีของหมู่ 8 เป็นการสร้าง
ถนนขวางทางน้ำ จากการเข้ามาของอิตาเลี่ยนไทย จึงทำให้เกิดน้ำท่วม นี่คือการก่อ
ปัญหาให้เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ ผู้ซึ่งรับมอบอำนาจจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านสมาชิกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     หมู่ 2 ครบั 
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สมาชิกฯหมู่ 2 เรียนท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต., 
(นายมนตรี ศาสตร์ดำรง)     ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

กระผม นายมนตรี ศาสตร์ดำรง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 กระผมจะขอสอบถาม 
ความเป็นไปได้ถ้าในการประชุมรอบหน้าเราจะทำหนังสือเชิญให้ทางอิตาเลี่ยนไทย
มาเข้าร่วมการประชุมเพ่ือที่จะได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านสมาชิกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     หมู่ 10 ครบั 
สมาชิกฯหมู่ 10 เรียนท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต., 
(นายปิยพงษ์ หน้าจันทึก)    ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

กระผม นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก  อบต. หมู่ที่ 10 กระผมอยากจะขอแสดงความ
คิดเห็น เรื่องน้ำท่วมที่ทางชาวบ้านหรือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหา
ดังกล่าว ที่ได้ลงปัญหาในออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค ผมอยากจจะขอเสนอว่าให้ท่าน
สมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้าน ทำให้เต็มความสามารถก่อน ใครที่มีเครื่องสูบน้ำก็นำมาสูบ
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน ค่อยถึง อบต. และกระผมจะขอสอบถามท่าน
ประธานสภาฯเรื่องโรงกำจัดขยะจากที่เราได้ไปศึกษาดูงานมาว่าเราจะสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รบั…ถ้าไม่มี กระผมอยาก 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    จะขอแสดงความคิดเห็น เรื่องการกำจัดขยะที่เราได้ไปศึกษาดูงานมา ในเบื้องต้น

กระผมได้คุยกับท่านสมาชิกฯทั้งหมดในเรื่องงบประมาณกรณีที่จะจัดทำบ่อขยะ
ถาวรแบบเทศบาลเมืองสีคิ้ว ตามงบประมาณส่วนหนึ่งตามระเบียบงบจ่ายของปี 
66 ส่วนจะมีเงินจากส่วนไหนมาเพ่ิมเติม กระผมจึงขอรบกวน ทางข้าราชการและ
ผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญ ท่านเพ็ญศรี  
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     วังทรายทอง  

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นางเพ็ญศรี  วังทรายทอง) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน ดิ ฉันนางเพ็ญศรี             

วังทรายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุข ถ้าจะทำการกำจัดขยะแบบเทศบาลเมืองสีคิ้ว ถ้าทางต้นทางทำการคัด
แยกขยะไม่ได้ เราต้องนำมาคัดแยกเองในส่วนของเรา และจุดเริ่มต้นของเราที่จะ
สามารถเริ่มได้ เราต้องเริ่มต้นที่โครงสร้างพ้ืนฐานของเราก่อน เงินลงทุนของเรา
ระบบแรกก่อน แล้วจึงส่งบุคลากรของเราไปเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน 
ไม่ต่ำกว่านั้น ก็คือทางกองช่างและกองสาธารณสุข และอยากจะขอความร่วมกับ
ทางท่านสมาชิกและอธิบายเรื่องการเริ่มต้นของระบบการคัดแยกขยะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านสมาชิกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     หมู่ 13 ครบั 
สมาชิกฯหมู่ 13 เรียนท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต., 
(นางนางวราภรณ์ สมบูรณ์)   ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ดิฉัน 

นางนางวราภรณ์ สมบูรณ์อบต. หมู่ที่ 13 ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ใน
การแยกขยะเบื้องต้นนี้เราควรจะจัดโครงการที่ อบต. สำหรับทุกหมู่บ้านในการให้
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ความรู้เรื่องของการแยกขยะ ซึ่งมันจะช่วยในการกำจัดขยะในเบื้องต้น และให้ทาง 
อบต.มากำจัดอีกทีหนึ่ง และชี้ให้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการแยกขยะให้กับชุมชน เพื่อ
นำไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านผู้อำนวยการ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     กองช่าง 

ผอ.กองช่าง เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายธีรพล จันทโรทัย) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีรพล จันทโรทัย  

ผู้อำนวยการกองช่าง จากที่ท่านสมาชิกหมู่ 13 ได้เสนอมา ซ่ึงในเรื่องของบ่อขยะ
ทางเราได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ถนน และ การขุดบ่อแบบฝังกลบ และทาง
ปลัดได้แนะนำอยู่ตลอดว่าควรจะดำเนินการอย่างไรบ้าง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ บาง
หมู่บ้านยังไม่เข้าใจ ในเรื่องของการจัดทำเช่น 1.ในเรื่องของการทำแผนที่และใน
เรื่องของพ้ืนที่ที่จะต้องได้รับการอนุญาต 2.ปัญหาการจัดเก็บขยะและการคัดแยก
ขยะ ซึ่งมันส่งผลให้ชุมชนเดือดร้อน และทางฝ่ายบริหารก็ได้ประสานกับทางกอง
ช่าง และในตอนนี้ทางกองช่างก็ได้ดำเนินเรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่ 
และในส่วนนี้ก็ได้ผ่านการขออนุมัติจากสภาฯเป็นที่เรียบร้อย และได้ประสานกับ
ทางนิติกรและได้ยื่นเรื่องไปที่ที่ดินสาขาสีคิ้วแล้ว ในขั้นตอนแรกจะต้องดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นท่ี ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ … เชิญท่านหัวหน้า 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     สำนักปลัดฯ 

หัวหน้าสำนักปลัด เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายกฤษณ์ติพัช  เดชวรรณ) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษณ์ติพัช    

เดชวรรณ  หัวหน้าสำนักปลัด กระผมอยากจะขอแนะนำเรื่องบ่อขยะ คือเราควรจะ
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพ่ือมาศึกษา และวางแผน เรื่องบ่อขยะโดยมี
ขั้นตอนดังนี้  1. ขั้นตอนกระบวนการการจัดทำเรื่องขยะ  2. ทิศทางของเรื่องว่า
ควรจะไปในทิศทางใด 3. ลงความเห็นว่าสภาเราเห็นชอบกับระบบฝังกลบหรือไม่ 
4. และเห็นชอบกับระบบการคัดแยกขยะหรือไม่ เราต้องมานั่งสรุปปัญหาและ
วิธีการกันก่อน และตั้งคณะกรรมการขึ้นมา หรือ อนุกรรมการคณะเล็กเพ่ือเป็น
ตัวแทนสภาฯ หรือ เจ้าหน้าที่ ขึ้นมา เพ่ือเริ่มนับหนึ่งและเริ่มวางแผนที่กระผมได้
กล่าวไปในข้างต้น และต่อไปก็มากำหนดกันว่าจะใช้วงเงินจำนวนเท่าใด ระยะเวลา
ในการดำเนินการเท่าใด ต้นเรื่องจะได้ทำโครงการ เขียนแบบ ประมาณการ และ
จัดทำงบประมาณขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในการนี้กระผมถือโอกาสเป็นตัวแทนสมาชิกในการขอหารือกับคณะผู้บริหารในการ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)    ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจก็ดี อนุกรรมการก็ดี หรือ คณะกรรมการเรื่องการกำจัด

ขยะก็ดี กระผมอยากจะเสนอให้ข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในเขต อบต.ลาดบัวขาว หรือกระทั้งสถานี รพ.สต ทั้ง 2 แห่ง  และรวมไป
ถึง อสม. ให้เป็นคณะกรรมการดังกล่าว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ…เชิญท่านสมาชิกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     หมู่ 11 ครบั 
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สมาชิกฯหมู่ 11 เรียนท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภา อบต., 
(นายสมาน ญาติจันทึก)     ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

กระผม นายสมาน ญาติจันทึกอบต. หมู่ที่ 11 กระผมขอสอบถามว่าจะเป็นไปได้
ไหมถ้าเราจะทำบ่อขยะให้เป็นมาตราฐาน ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก 
อาจจะเกินศักยภาพของ อบต.เรา เพราะฉะนั้นในส่วนนี้กระผมจึงอยากจะขอ
สอบถาม ในปีที่ผ่านมาเราได้งบจาก อบจ. ในการดำเนินการในเรื่องใดบ้าง ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ…เชิญท่านเลขานายกฯ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)      
เลขานายกฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ,  รองประธานสภาฯ,  คณะผู้บริหาร,  สมาชิก อบต.,  
(นายสรพงษ์  ชิดพลกรัง) และ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสรพงษ์        

ชิดพลกรัง เลขานายก อบต.ลาดบัวขาว  เนื่องจากช่วงนี้มีมีฝนตก นอกจากปัญหา
เรืองน้ำท่วมยังมีปัญหา เรื่องกิ่งไม้ที่ใกล้ หรือ พาดกับสายไฟ กระผมจึงอยากที่จะ
ขอเสนอว่า ให้ทุกท่าน ทุกหมู่บ้าน แม้กระทั่งหมู่ของผมเอง ที่ประสบปัญหากิ่งไม้
สูงแล้วเราจะต้องรอรถกระเช้า ในบางครั้งความสูงที่ไม่เกิน 3 – 5 เมตร ที่เรา
สามารถตัดถึง อยากให้ดำเนินการตัดได้เลย โดยทางกระผมได้ลองดำเนินการตัดกิ่ง
ไม้โดยใช้เครื่องเลื่อยไฟฟ้าในการตัดด้วยตนเองผลปรากฏว่าสามารถตัดได้ และ
กระผมจึงอยากจะเสนอให้ทาง อบต.ของเราได้จัดซื้อเครื่องเลื่อย ไฟฟ้า หรือ 
อุปกรณ์อย่างอ่ืนที่สามารถตัดกิ่งไม้ได้ เพ่ือให้ทางสมาชิกได้ยืมอุปกรณ์ไปได้ โดยไม่
ต้องยืมรถกระเช้า เพราะ ถ้ายืมรถกระเช้าทุกหมูบ้านจะเกิดความล่าช้าเพราะรถ
กระเช้ามีเพียงคันเดียว ผมจึงอยากจะเสนอกับท่านสมาชิกฯทุกท่าน ว่าเราควรตั้ง
งบในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีกล่าวไปข้างต้นดีหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ กระผมขอหารือเรื่องบ้านเลิศสวัสดิ์ เนื่องจากปีที่แล้วบ้านเลิศสวัสดิ์ได้ทางข้าม 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน)     สะพานลอยขนานด้วยทางข้ามรถจักรยานยนต์   หน้าโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์  แต่ได้

เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากไม่มีการ์ดกันตกให้กับรถจักรยานยนต์ที่สัญจรข้ามไปมา จน
ทำให้เกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ลงร่องน้ำข้างๆ ผมจึงอยากจะขอรบกวน
ทางกองช่างช่วยลงพ้ืนที่ไปดูปัญหาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ … ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้ 
(นายชัยชนะ นารถสูงเนิน) กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ลาดบัวขาวทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุม

สภาฯ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 
 
 
  
 

   (ลงชื่อ)    มนตรี  พันธมาสน์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  พันธมาสน์) 
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 
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คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว ครัง้นี้แล้ว จึงลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)         จีระศกัดิ ์ ประทุมศรี ประธานกรรมการ 

              (นายจีระศักดิ์  ประทุมศรี) 
 

 
   (ลงชื่อ)         ปิยพงษ์  หน้าจันทึก  กรรมการ 
       (นายปิยพงษ์  หน้าจันทึก) 
 
 
   (ลงชื่อ)      ร.ต.อ. พรพงษ์ มัง่สูงเนิน กรรมการ 
           (พรพงษ์ มั่งสูงเนิน) 

 
 

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภา อบต.ลาดบัวขาว ได้รับรองแล้ว ในการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี  2565  เมื่อวันที ่ 14  พฤศจิกายน   2565 

 
 
 
  (ลงชื่อ)         ชัยชนะ  นารถสูงเนิน 

              (นายชัยชนะ  นารถสูงเนิน) 
        ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลลาดบัวขาว 


